



ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๐๒๑

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๒๑ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสถานศึกษาสังกัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ทุกจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๑๙๙๗ ลงวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๐

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

ลงวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

๒. คู่มือประกอบการปฏิบัติงาน การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๖๒ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑
(ปรับปรุง ๒๕๖๐) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่) จำนวน ๑ เล่ม

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ลงนาม
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อขยายโอกาสการจัด
การศึกษาในหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น และสร้างโอกาส
ให้ผู้เรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ยากจน ด้อยโอกาสทางการศึกษา หรือสถานศึกษาที่มีความพร้อมได้เข้าศึกษาต่อ
ด้านอาชีพในสาขางานที่ภาคเอกชน หรือในท้องถิ่นมีความต้องการ เพื่อร่วมจัดการศึกษาระดับอาชีวศึกษา
เน้นบูรณาการเรียนรู้กับการทำงาน ระบบการเรียนการสอน การฝึกงาน การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตร
อาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ของการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อร่วมกันพัฒนาการอาชีวศึกษาและการยกระดับคุณภาพการศึกษา การเพิ่มผลิตภาพแรงงาน (Labour
productivity) ให้สูงขึ้น นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีหนังสือขอหารือแนวทางการปฏิบัติ เรื่อง การจัดการศึกษา
หลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีหนังสือแจ้งเวียนให้หน่วยงานในสังกัดบูรณาการการจัด
การเรียนการสอนโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา)
เป็นห้องเรียนอาชีพในสถานศึกษาระดับมัธยมศึกษา และสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ - ๖ ที่อยู่
ในโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ให้สถานศึกษา
ดำเนินการจัดการเรียนการสอนต่อไปจนสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรทวิศึกษา แต่ไม่ได้แจ้งให้กรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นทราบ จึงได้หารือแนวทางปฏิบัติว่าการดำเนินการโครงการทวิศึกษาในสถานศึกษา
สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือที่ได้ลงนาม
ความร่วมมือได้ต่อไปหรือไม่ ในการนี้ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้ตอบข้อหารือ ดังนี้

/๑. สำนักงาน ...

๑. สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้กลับมาดำเนินโครงการจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยได้มีประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยเปิดโอกาสให้นักเรียนที่จบการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เข้าศึกษาในหลักสูตรทวิศึกษาจากทุกหน่วยงาน ทั้งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๒. สถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษามีแนวทางการรับนักเรียนหลักสูตรทวิศึกษา โดยสามารถรับนักเรียนจากสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๖๖ หากสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๐) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่) ให้ประสานความร่วมมือกับวิทยาลัยอาชีวศึกษาในพื้นที่ และดำเนินการตามคู่มือประกอบการปฏิบัติงานการจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๖๒ และหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ปรับปรุง ๒๕๖๐) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษาแนวใหม่)

๓. เนื่องจากบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพื่อจัดการศึกษาหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) ได้ลงนามตั้งแต่วันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานมีความชัดเจนนำไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น จะดำเนินการแก้ไขบันทึกข้อตกลงความร่วมมือฯ ในโอกาสต่อไป

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือจังหวัดแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีสถานศึกษาในระดับมัธยมศึกษาทุกแห่ง ในสังกัดทราบ และถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป กรณีสถานศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการฯ เพิ่มเติม ให้ดำเนินการตามข้อ ๒ รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุรพล เจริญภูมิ)

รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



<https://bit.ly/cd๑๐๗Hb>

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น

กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐๒-๒๔๑-๙๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๔

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน นางสาวจรัสวรรณ ชื่นสวัสดิ์ โทร. ๐๙๔-๙๖๑-๙๕๑๖